

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาจร

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๕๐๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อบรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป สำหรับการพิจารณากรอบวงเงินและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ควรพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานที่สำคัญ สอดคล้องกับทิศทางของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ดังนี้ (๑) ดำเนินการติดตามสถานการณ์การแข่งขันของตลาด และพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรูปแบบธุรกิจและตลาด โดยเฉพาะ ธุรกิจภาคบริการ และการค้าสินค้าและการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น (๒) ออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) กำกับดูแลไม่ให้เกิด การผูกขาดตลาดและลดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งรัด การพิจารณาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของการแข่งขัน ทางการค้า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสด้านตลาด และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อยของไทย และ (๔) ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถสะท้อนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรี เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิขณันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: sasithorn@nesdc.go.th